

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว ๑๓๕๒



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

เรื่อง ขอให้กำชับผู้บริหารโรงเรียนและครูให้เข้มงวดเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยของเด็กนักเรียน
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยปรากฏว่า ได้มีข่าวกรณีครูลืมนักเรียนไว้ในรถยนต์ของโรงเรียนบ่อยครั้ง เช่น เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ เด็กหญิงมนัสนันท์ ทองภู หรือน้องเอย อายุ ๓ ขวบ นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ๑ โรงเรียนอนุบาลอนงค์เวท จังหวัดสมุทรปราการ ถูกทิ้งอยู่ในรถตู้ของโรงเรียนเป็นเวลานานกว่า ๗ ชั่วโมง เกิดจากความประมาทของครูพี่เลี้ยงทำให้เด็กเสียชีวิต หรือกรณีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เด็กชายสุริยการ บุญมา หรือน้องพอดเตอร์ อายุ ๓ ขวบ นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ก็ได้เสียชีวิตเนื่องจากถูกลืมในรถปิคอัพ รับ - ส่ง นักเรียนของโรงเรียนดังกล่าว

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องดังกล่าวมีผลกระทบต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของลูกหลานและเยาวชน จึงขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอได้ให้ความสำคัญและสั่งการให้องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทุกแห่งที่มีสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ได้กำชับไปยังผู้บริหารสถานศึกษาและให้ครูเข้มงวดเรื่องการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน โดยเฉพาะกรณีเด็กเสียชีวิตบนรถยนต์ รับ - ส่ง นักเรียนที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และรวมถึงรถโดยสารสาธารณะ ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดร่วมกันพิจารณามาตรการและแนวทางป้องกันมิให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นอีกอย่างเด็ดขาด รวมตลอดถึงการกำหนดมาตรการและแนวทางการป้องกันมิให้เกิดภัยอันตรายแก่เด็กนักเรียนอันเนื่องมาจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้กระแสไฟฟ้า เช่น เครื่องทำน้ำเย็น ตู้เย็น พัดลม ปลั๊กไฟ หรือสายไฟฟ้าชำรุด อุปกรณ์เครื่องเล่นต่าง ๆ และอุปกรณ์กีฬา เป็นต้น นอกจากนี้ ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานในจังหวัดและอำเภอได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจและความรับผิดชอบที่มีอยู่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของลูกหลานเยาวชนทุกคน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

อ. เอี่ยมแสง

(นายชาญนะ เอี่ยมแสง)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักประสานและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๓

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑ ต่อ ๑๑๒-๓